

Giữ ấm cho người bệnh

Thời tiết tỉnh Thái Bình và các tỉnh miền Bắc đang trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài, làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân, đặc biệt là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Vì vậy, các bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp tích cực chống rét cho người bệnh.



Bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi được giữ ấm bằng máy sưởi.

Trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, thời tiết nhiều ngày xuống thấp dưới 10°C, chúng tôi có mặt tại một số bệnh viện ghi nhận công tác phòng, chống rét cho bệnh nhân của ngành Y tế. Tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, do đặc thù của bệnh tật nên hầu hết bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, đa số người bệnh thường không được chăm lo đầy đủ, đặc biệt là mùa rét thường thiếu quần áo và đồ dùng giữ ấm. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay khi đến các phòng bệnh, đặc biệt là các phòng bệnh nhân nặng chăm sóc toàn diện, người bệnh đã được chăm lo khá đầy đủ, mỗi bệnh nhân được nằm giường có đệm, chăn mền, áo khoác, mũ và tất ấm. Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện hiện có 300 giường bệnh, vừa qua Bệnh viện đã bổ sung và thay mới thêm 100 chăn nỉ, 200 đệm, bảo đảm các giường bệnh đều có đệm ấm giúp bệnh nhân tránh rét. Riêng đối với 150 bệnh nhân nặng chăm sóc toàn diện, Bệnh viện đã kêu gọi các nhà từ thiện hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân 1 bộ đồ dùng mùa đông gồm chăn len, áo khoác, áo len, mũ len và nhiều tất, không chỉ

giúp bệnh nhân chống chịu với cái lạnh mùa đông, tăng cường sức khỏe mà còn giúp phòng bệnh tương tất, sạch đẹp hơn. Bệnh viện Nhi Thái Bình cũng là một trong những bệnh viện đặc thù bởi bệnh nhân đều là các em nhỏ, cơ thể yếu, sức đề kháng kém, rất dễ bị tác động bởi thời tiết xấu, đặc biệt là những ngày thời tiết xuống dưới 10°C. Vì vậy, ngoài chữa bệnh, việc tăng cường các điều kiện phục vụ giúp bệnh nhi chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết rét buốt về mùa đông, nóng bức về mùa hè cũng đặc biệt quan trọng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi, để chủ động phòng, chống rét và bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, Bệnh viện đã tập trung hoàn thiện việc sửa chữa các bức tường kính và

cửa sổ, cửa ra vào bị vỡ do ảnh hưởng bởi các cơn bão nhằm tránh bị gió lùa. Bệnh viện cũng đầu tư trang bị thêm máy điều hòa, các dàn sưởi di động, giường sưởi đa năng, máy sưởi thanh đốt, đèn hồng ngoại, chăn đệm sơ sinh phục vụ bệnh nhân. Đến nay, các khoa có bệnh nhân nặng như Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Sơ sinh bệnh nhân, 100% bệnh nhân đều được giữ ấm bằng các thiết bị hiện đại, bảo đảm không bị ảnh hưởng dù thời tiết khắc nghiệt nhất. Không chỉ ở các bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, tại hầu hết các bệnh viện tuyến huyện, công tác tăng cường các điều kiện phục vụ bệnh nhân, đặc biệt trong những ngày thời tiết giá rét đều được chú trọng. Riêng mùa đông năm 2017, nhiều bệnh viện như Bệnh

viện Đa khoa Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ đã đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng để mua sắm phục vụ người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Bên cạnh đầu tư máy móc, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng rất chú trọng các điều kiện phục vụ bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân điều trị nội trú. Ngay đầu mùa rét, Bệnh viện đã chú trọng triển khai các biện pháp chống rét cho bệnh nhân như đầu tư trang bị thêm các máy điều hòa hai chiều ở các phòng phẫu thuật, thủ thuật, phòng bệnh cấp cứu, bệnh nhân nặng; mua bổ sung và thay mới 300 tấm đệm, 250 chăn bông, bảo đảm bệnh nhân luôn được giữ ấm cả trong những ngày giá rét nhất. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã đầu tư các

Chị Trần Thị Hiền, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Thái Bình

Mùa đông, đặc biệt trong những ngày rét đậm kéo dài, đội ngũ điều dưỡng luôn chú trọng các biện pháp giữ ấm cho bệnh nhân như bảo đảm phòng bệnh kín gió; hướng dẫn người nhà cho trẻ ăn uống và mặc ấm; sử dụng hiệu quả máy sưởi, giường sưởi đa năng, lồng ấp và chăn đệm ấm, bảo đảm bệnh nhân không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.



Anh Phan Trung Kiên, Trưởng nhóm Thiện nguyện Thái Bình

Để góp phần cùng bệnh viện mang ấm áp đến với bệnh nhân, ngoài cung cấp các bữa cháo từ thiện, dù dinh dưỡng ở Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Nhi, vừa qua chúng tôi còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 1.000 đôi tất ấm để tặng bệnh nhân chăm sóc toàn diện ở Bệnh viện Tâm thần, bởi thấy họ thiếu thốn, nhiều người trong những ngày giá rét nhất vẫn đi chân không rất đáng thương.



Bà Vũ Thị Thứ, xã Minh Châu, huyện Đông Hưng

Tôi đến thăm cháu bị bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Tôi rất phần khởi bởi cháu tôi và các bệnh nhân được các y bác sĩ, các nhà từ thiện hảo tâm chăm lo, hỗ trợ cả chăn đệm, quần áo, mũ tất ấm để mùa đông bớt lạnh. Tôi rất xúc động và cảm ơn bệnh viện và các nhà từ thiện đã làm nhiều việc thiết thực, ý nghĩa.



cây nước nóng lạnh đặt tại các khoa, không chỉ phục vụ nước uống miễn phí cho bệnh nhân, mà còn bảo đảm có đủ nước nóng phục vụ bệnh nhân trong mùa đông và nước mát trong mùa hè...

Thời tiết vẫn đang trong đợt rét buốt kéo dài, theo dự báo thời gian tới sẽ còn có những diễn biến xấu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người, đặc biệt là

người già, trẻ em và người bệnh đang điều trị. Việc các bệnh viện tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại đã góp phần tích cực giúp bệnh nhân và người thân thêm ấm áp, giảm bớt nỗi lo, yên tâm hơn khi điều trị để có thể sớm hồi phục sức khỏe, trở về đón Tết cổ truyền sum họp cùng gia đình.

HÀ DUNG

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo

● Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long phối hợp với hội chữ thập đỏ các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà, Vũ Thư và thành phố Thái Bình vừa tổ chức trao quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

530 suất quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long tài trợ được trao tặng cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các huyện, thành phố, trong đó trao 30 suất tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ), 90 suất tại các xã Bình Minh, Thượng Hiền, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương), 50 suất tại xã Hồng Minh (Hưng Hà), 130 suất ở các xã Minh Quang, Song An, Tân Phong (Vũ Thư) và 230 suất tại thành phố Thái Bình. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Buổi sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao 100 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn xã An Vinh (Quỳnh Phụ) và xã An Bối, Lê Lợi (Kiến Xương).

HOÀNG LANH

● Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND xã An Bối và xã Lê Lợi (Kiến Xương) vừa tổ chức trao quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) được trao cho hộ nghèo và gia đình chính sách của hai xã từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cá nhân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn trao tặng Trạm Y tế xã An Bối 1 thiết bị y tế là máy hút đờm đung trong cấp cứu người bệnh. Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã trao tặng Trạm Y tế An Bối một xe chẩn đoán để vận chuyển cấp cứu người bệnh với mong muốn góp phần cùng đồng nghiệp thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.

HÀ ANH

● Sáng ngày 4/2, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt Thái Bình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xã Đông Phương (Đông Hưng).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 150 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 150 người là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

HÀ ANH



Bác sĩ Bệnh viện Mắt Thái Bình khám bệnh cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn xã Đông Phương (Đông Hưng).

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

PHƯƠNG CHI

● Hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, Hội thiện nguyện Thái Bình, Công ty TNHH Nam Long phối hợp với Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Mơn vừa tổ chức chương trình trao quà Tết “Ấm áp tình xuân - 2018”.

Sau chương trình giao lưu văn nghệ, hơn 30 thành viên trong đoàn đã đến từng giường bệnh, thăm hỏi, động viên, tặng áo khoác ấm cho bệnh nhân. Để góp phần hỗ trợ người bệnh vui đón Tết cổ truyền ấm áp, các thành viên trong đoàn đã trao 50 suất quà cho bệnh nhân và trao 1,5 tạ đường, 2 thùng thuốc bổ trị giá gần 10 triệu đồng cho hội đồng bệnh nhân của Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Mơn.

ĐỨC ANH

Chăm sóc trẻ trong những ngày rét đậm

Những đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp từ đầu mùa đông đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của học sinh, đặc biệt là học sinh ở lứa tuổi mầm non. Trước tình hình đó, các trường mầm non đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần đối với học sinh.

Đến thăm Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Thái Bình) trong những ngày rét đậm, tất cả các phòng học đều được đóng kín, giáo viên bố trí cho trẻ học tập và vui chơi trong phòng để tránh gió lạnh. Phòng học được trang bị đầy đủ chăn đệm, dép đi trong nhà, đèn chiếu sáng... bảo đảm giữ ấm cho trẻ. Cô giáo Ngô Thị Tố Ngải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trẻ dưới 6 tuổi sức đề kháng chưa cao nên trong những ngày rét đậm cần phải rất chú ý đến việc giữ ấm cho các con. Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngay từ đầu mùa đông, Trường đã củng cố lại cơ sở vật chất, kiểm tra phòng học, bảo đảm lớp học có đầy đủ hệ thống cửa chắn gió lùa, điện chiếu sáng, chăn đệm đủ ấm để các con

không phải chơi trên sàn lạnh... Vào những ngày trời rét đậm, chúng tôi không tổ chức các hoạt động ngoài trời mà cho các con chơi, hoạt động ngay trong lớp để tránh gió rét. Khẩu phần ăn của các con được tăng cường lượng đạm, bảo đảm chất dinh dưỡng và được ủ nóng. Ngoài ra, phòng y tế của Trường luôn có người trực, bảo đảm đầy đủ các loại thuốc chống các loại bệnh trẻ thường gặp như sốt, cảm lạnh, cảm cúm... Do có sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo trong công tác bảo vệ sức khỏe học sinh nên từ đầu mùa đông đến nay, tỷ lệ chuyên cần của học sinh Trường Mầm non Hoa Sen vẫn rất cao.

Mặc dù trong những ngày qua, trời rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10°C, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm sức khỏe cho học sinh thì tại nhiều huyện, hầu hết các trường vẫn tổ chức nhận và dạy trẻ bình thường. Với đặc thù là một xã ở xa trung tâm thị trấn, nơi có nhiều người đi làm ăn xa nhưng các trường học ở xã Hùng Dũng (Hưng Hà) vẫn tổ chức tiếp nhận trẻ trong những ngày rét đậm. Cô giáo Phạm Thị Nhuận, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Dũng cho biết: Do bố mẹ các cháu chủ yếu đi làm ăn xa, các cháu ở nhà với ông bà nên trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 10°C, nhà trường vẫn tạo điều kiện để các bậc phụ huynh đến gửi trẻ. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất nhà trường còn chủ trương công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về biện pháp phòng, chống rét cho trẻ và các bệnh dễ mắc trong mùa đông, nhắc



Các cháu Trường Mầm non Bill Gates (thành phố Thái Bình) được ngâm chân trong nước gừng.

nhớ phụ huynh bảo đảm trẻ được mặc ấm, cả khi ở nhà và đến lớp. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ được tốt nhất. Nhà trường cũng trang bị những đồ dùng cần thiết như: ấm siêu tốc, phích nước để trẻ

được dùng nước ấm trong những ngày giá rét. Trường có nhiều cháu được ông, bà đưa đón đi học, nhiều khi các ông, bà chưa cập nhật được tình hình thời tiết và chưa chăm sóc trẻ hợp lý nên giáo viên đã thường xuyên nhắc nhở để bảo đảm phòng, chống rét, giữ sức khỏe cho trẻ.

ĐĂNG ANH

Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bạo hành, đuối nước, xâm hại vẫn diễn ra. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy quyền trẻ em cần được quan tâm, chú trọng hơn.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy quyền trẻ em

những năm qua tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện như: chương trình hành động vì trẻ em, bảo vệ trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em... Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động bảo đảm quyền tham gia của trẻ em như năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện

quyền tham gia của trẻ em cho 1.600 học sinh thuộc 8/8 huyện, thành phố; tập huấn kỹ năng sống cho 400 trẻ thuộc nhóm nông cốt tại 4 xã thực hiện mô hình phòng, chống tai nạn thương tích và tập huấn cho 1.200 bậc ông bà, cha mẹ, người đang chăm sóc trẻ em về cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai Luật Trẻ em đến các địa phương trong tỉnh; tổ chức diễn đàn về phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em cho hơn 400 học sinh; in ấn hàng nghìn tờ rơi nội dung về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em phát cho học sinh... Những hoạt động này từng bước nâng cao nhận thức cho các em trong việc tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Em Trần Ánh Ngọc, học sinh lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) cùng hơn 200 học sinh khác tham gia lớp tập huấn về công tác chăm

sóc, bảo vệ trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đầu năm 2018, sau buổi tập huấn em chia sẻ: Tham gia lớp tập huấn không chỉ giúp em và các bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em mà việc được tiếp cận các văn bản, chính sách liên quan đến trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em giúp em hiểu rõ quyền và trách nhiệm trẻ em, biết tiếp thu, phản hồi ý kiến đến cơ quan chức năng đối với các vấn đề liên quan

đến các em để được giải quyết kịp thời. Theo ông Phó Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có bước chuyển biến tích cực, thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần triển khai đồng bộ các hoạt động từ việc truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực cán bộ, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây



Học sinh Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) tìm hiểu kiến thức về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

dựng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tăng cường theo dõi, giám sát đánh giá. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, nhà trường và gia đình theo chức trách và khả năng của mình phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt Luật Trẻ em, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; hướng sự chú ý vào việc vận động nhân dân quan tâm hơn nữa đến công tác nuôi dưỡng, giáo dục đối với trẻ em. Đặc biệt, quan tâm đến việc cách dục hình thành nhân cách tốt đẹp, phát huy trí tuệ của trẻ em mà sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội luôn có ý nghĩa quyết định.

NGUYỄN CƯỜNG